

การเยี่ยมบ้านนักเรียน ปีการศึกษา 2567

นำเสนอเมื่อ : 14 มิ.ย. 2567

การเยี่ยมบ้านนักเรียน ปีการศึกษา 2567

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตระหนักถึงความสำคัญความปลอดภัยในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567
โดยได้กำหนดแนวทางในการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย และสร้างความมั่นใจให้แก่นักเรียน ผู้ปกครอง
ประชาชนและสังคม โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีแนวทางสร้างความปลอดภัย
และดูแลคุ้มครองนักเรียนในทุกมิติ
ตลอดทั้งมีการพัฒนาความร่วมมือในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในการเยี่ยมบ้านนักเรียน
เพื่อให้มีการเปิดเรียนอย่างมีความสุข และความปลอดภัย โดยกำหนดให้ **"เดือนมิถุนายน 2567
เป็นเดือนแห่งการเยี่ยมบ้านนักเรียน"**

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เน้นย้ำให้โรงเรียนทุกโรงในสังกัด ดำเนินการเยี่ยมบ้านนักเรียนทุกคน อย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 ครั้ง
เพื่อรวมพลังขับเคลื่อนระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน สร้างความสัมพันธ์ ความเข้าใจอันดีระหว่างครูพ่อแม่
ผู้ปกครอง ชุมชน และสังคม ที่ต้องร่วมมือกันดูแลนักเรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
กลุ่มเป้าหมายนักเรียนที่ตกอยู่ในสภาวะยากลำบาก หรือประสบปัญหาต่างๆ ให้ได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างทั่วถึง
และทันเวลา โดยกรอกแบบบันทึกการเยี่ยมบ้าน
และขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสรุปรายงานการเยี่ยมบ้านนักเรียน
ส่งไปยังสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานภายในเดือนกรกฎาคม 2567

ด่วนที่สุด

ที่ ศธ ๐๔๒๗๗/ว๕๐๙



สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

เรื่อง การเยี่ยมบ้านนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. QR CODE แบบบันทึกการเยี่ยมบ้าน จำนวน ๑ ชุด
๒. QR CODE แบบสรุปรายงานการเยี่ยมบ้านนักเรียน จำนวน ๑ ชุด

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตระหนักถึงความสำคัญความปลอดภัยในการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ โดยได้กำหนดแนวทางในการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยและสร้างความมั่นใจให้แก่ นักเรียน ผู้ปกครอง ประชาชน และสังคม โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีแนวทางสร้างความปลอดภัย และดูแลคุ้มครองนักเรียนในทุกมิติ ตลอดทั้งมีการพัฒนาความร่วมมือในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ในการเยี่ยมบ้านนักเรียน เพื่อให้มีการเปิดเรียนอย่างมีความสุขและความปลอดภัย โดยกำหนดให้ “เดือนมิถุนายน ๒๕๖๗ เป็นเดือนแห่งการเยี่ยมบ้านนักเรียน”

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เน้นย้ำให้โรงเรียนทุกโรงในสังกัด ดำเนินการเยี่ยมบ้านนักเรียนทุกคนอย่างน้อยปีการศึกษาละ ๑ ครั้ง เพื่อรวมพลังขับเคลื่อนระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน สร้างความสัมพันธ์ ความเข้าใจอันดีระหว่างครู พ่อแม่ ผู้ปกครอง ชุมชน และสังคม ที่ต้องร่วมมือกันดูแลนักเรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเป้าหมายนักเรียนที่ตกอยู่ในสภาวะยากลำบาก หรือประสบปัญหาต่าง ๆ ให้ได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างทั่วถึงและทันเวลา โดยกรอกแบบบันทึกการเยี่ยมบ้าน ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สรุปรายงานการเยี่ยมบ้านนักเรียน ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ โดยส่งไปยังสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายจิริ กวักคนันท์)

๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๗
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ศูนย์บริหารความสุขและความปลอดภัย

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๗๕๒

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ sppr.obec2566@gmail.com

“เรียนดี มีความสุข”

ดาวนโหลด

- [หนังสือนำ](#)
- [แบบบันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียน](#)

ที่มา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน